



## THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG

### Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, quyết tâm bứt phá vươn lên mạnh mẽ trong năm 2023

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

### Triển khai cuộc giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 19

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: NGỌC TRÂM

### ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC THẬN, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC LÃNH SỰ DANH DỰ CỦA VIỆT NAM TẠI NAPOLI (ITALY)

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với ông Silvio Vecchione, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Napoli (Italy).

Ảnh: MINH ĐỨC

### Tổng giá trị hoạt động công tác hội và phong trào nhân đạo đạt trên 360 tỷ đồng

Sáng ngày 2/12, tại Thái Bình, cụm thi đua hội chữ thập đỏ các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổ chức giao ban công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tới dự có đồng chí Bùi Thị Hòa, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2022, tổng giá trị hoạt động công tác hội và phong trào nhân đạo của toàn cụm đạt trên 360 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 562.000 lượt người. Hiện

nay, cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng có 1.910 hội cơ sở với 403.067 hội viên. Các phong trào tương thân tương ái được triển khai sâu rộng, hiệu quả, thiết thực và phù hợp với nhu cầu của các đối tượng, trong đó nổi bật như phong trào tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; tháng nhân đạo năm 2022; phong trào hiến máu tình nguyện. Hội chữ thập đỏ các tỉnh đã làm tốt vai trò cầu nối, điều phối các nguồn lực, kịp thời hỗ trợ những gia đình nghèo,

(Xem tiếp trang 4)

DUY TÙNG

### Bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương

Chiều ngày 2/12, tại Trường Chính trị tỉnh, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khóa 9/2022; lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khóa 5/2022.

Tham gia lớp bồi dưỡng, 78 học viên được nghe giới thiệu các chuyên đề về kiến thức chung, các chuyên đề về kỹ năng cơ bản của lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tham gia đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở. Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học

viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Qua lớp bồi dưỡng, các học viên được cung cấp thêm những nội dung quan trọng, những vấn đề cơ bản cũng như chuyên sâu về những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác lãnh đạo, quản lý; từ đó nhận thức đầy đủ hơn về lý thuyết, kỹ năng quản lý, kỹ năng xử lý tình huống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức quản lý chuyên sâu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐÀO QUYN

### KHOẢ THI ĐUA MTTQ VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2022

Chiều ngày 2/12, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2022.

Năm 2022, các phong trào thi đua được các đơn vị trong Khối triển khai sâu rộng gắn với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, của tỉnh, các sự kiện của đơn vị... đã động viên khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên hàng hái thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của đơn vị và tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của

tỉnh. Nổi bật là các phong trào thi đua: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới; Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau; Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Cựu chiến binh gương mẫu; Lao động giỏi, lao động sáng tạo;

(Xem tiếp trang 4)

XUÂN PHƯƠNG

#### ▶ HỘI CỤU CHIẾN BINH TỈNH

### Tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 2/12, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới cho hơn 300 cán bộ chủ chốt hội CCB từ tỉnh tới cơ sở.

Các đại biểu đã được phổ biến: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; các nội dung liên quan đến mục tiêu, lộ trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu như đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường... Thông qua đó, giúp cán bộ hội CCB toàn tỉnh nắm được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới, từ đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được phổ biến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh hiện nay.

TIẾN DAT

#### ▶ ĐỔI TÊN CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH THÀNH CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

Chiều ngày 2/12, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định đổi tên thành Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thành lập ngày 5/2/2009, quản lý địa bàn 2 khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh và Phúc Khánh. Trải qua 13 năm hoạt động, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đang quản lý 51 công đoàn cơ sở với gần 35.000 đoàn viên trong tổng số trên 43.000 người lao động. Thời gian qua, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã phát huy tốt vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Thái Bình đã thành lập Khu kinh tế và các khu công nghiệp, thu hút nhiều dự án và các nhà đầu tư, vì vậy việc đổi tên tổ chức công đoàn là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh quyết định đổi tên Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thành Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, có hiệu lực từ ngày 1/12/2022.

Tại hội nghị, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao quyết định đổi tên và tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ Công đoàn Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

## Chỉ đạo kịp thời giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

(Xem trang 3)



Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại nhà máy cấp nước sạch Minh Tân (Kiến Xương) của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long.